

2ชีวิตวัยเข้มงบ63 ล็อกเป้า'ตู้-ป็อก'

ชุด'กท.-มท.'เลื่อนลอย
จ้อง5แสนล.อำนาจนายก
'พปชร.'มั่นใจวาระ1ฉลุย
10พรรคเล็กได้1เก้าอี้กมธ.
มาร์คลุยหาเสียงนครปฐม
ซอจีสอบ'บิกแดง'บรรยาย

'ยุทธพงศ์'พร้อมซ่าแหลงบกลาโหม กังขาเพิ่ม
อีกรวมเป็น 2.33 แสนล้าน เปรียบเทียบโครงการ
ซ่อมถนนน้ำท่วมกลับได้น้อย พปชร.-ปชป.มั่นใจ
พ.ร.บ.งบประมาณผ่านฉลุย (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

งบ63

วิปรบ.คาดถกงบ'63จบ19ต.ค.



หาเสียง

นายอภิสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ อดีตหัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์
(ปชป.) ลงพื้นที่ช่วย
นายสุรชัย อนุตธ
โต ผู้สมัครรับเลือก
ตั้ง ส.ส.นครปฐม
หมายเลข 3 เขต
เลือกตั้งที่ 5 ของ
พรรค หาเสียง
ที่วัดทรงคนอง
อ. สามพราน
จ.นครปฐม เมื่อวันที่
14 ตุลาคม



ชมคลิปวิดีโอ

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 15 ตุลาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15192

หน้า: 1 (กลาง), 10, 11

Col.Inch: 265.86 Ad Value: 412,083

PRValue (x3): 1,236,249

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 2ชีวิตวัยเข้มงบ63ล็อกเป้า'ตู-ป็อก'

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงาน พรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงความพร้อมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ว่า จากการพูดคุยของวิปทั้งสองฝ่าย กำหนดวันอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณในวาระแรกไว้ 3 วัน คือ ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคมนี้ จำนวน 35 ชั่วโมง แบ่งเวลาไว้ เป็นฝ่ายรัฐบาล 15 ชั่วโมง ฝ่ายค้าน 15 ชั่วโมง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงภาพรวมของร่าง พ.ร.บ.งบ 2 ชั่วโมง และเวลาประท้วงไว้ 3 ชั่วโมง คาดว่าภาพรวมการอภิปรายจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพราะ ส.ส.ทุกคน เห็นถึงความสำคัญในการที่จะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ เพื่อนำงบประมาณไปพัฒนาประเทศ และดูแลพี่น้องประชาชน อีกทั้งวิปของทั้งสองฝ่ายก็มีการประสานงานกันอยู่ตลอดจึงเชื่อว่าการอภิปรายจะอยู่ในประเด็นและเนื้อหาเรื่องงบประมาณ อีกทั้งประธานในที่ประชุมจะสามารถควบคุมการประชุมให้เกิดความเรียบร้อย ทั้งนี้ คาดว่าการอภิปรายจะเสร็จสิ้นในช่วงเวลา 18.00 น.ของวันที่ 19 ตุลาคม และมีการลงมติในวาระแรก จากนั้นจะมีการตั้งคณะกรรมการธิการ (กมธ.) วิสามัญเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบ จำนวน 63 คน ต่อไป

โดยสัดส่วน กมธ.วิสามัญของ พปชร.ทางผู้ใหญ่ของพรรคจะได้พูดคุยกันและคัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็น กมธ.วิสามัญอีกครั้ง

คุมเข้มป้องประท้วงจ้อนออกเรื่อง

"ในส่วนของ ส.ส.ของ พปชร.จะมีการประชุมเตรียมความพร้อมการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ในวันที่ 15 ตุลาคม ที่พรรคเพื่อกำหนดตัวบุคคลและประเด็นที่จะอภิปราย ทั้งนี้ ในที่ประชุมพรรคจะเน้นย้ำ ส.ส.ไม่ให้มีการอภิปรายนอกประเด็น โดยเฉพาะกรณี พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) บรรยายพิเศษเรื่อง แผ่นดินของเราในมุมมองความมั่นคงเมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา อาจจะมีการอภิปรายพาดพิงจากฝ่ายค้านบ้าง ในส่วนของ ส.ส.พปชร.จะมาพูดคุยทำความเข้าใจกัน เพื่อไม่ให้เกิดการประท้วงจนเสียเวลาการอภิปรายเรื่องงบประมาณ แต่ละฝ่ายจะต้องไปบริหารเวลาการอภิปรายให้อยู่ในกรอบเวลาที่ได้รับการจัดสรร

ให้ได้ และผมเชื่อมั่นว่าเสียงโหวตของพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดจะอยู่กันครบและพร้อมลงมติไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา" นายวิรัชกล่าว

'เสี่ยเฮ้ง'มันใจงบ63ฉลุย

นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี ในฐานะประธาน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 17-19 ตุลาคม ว่า ในสถานการณ์ที่รัฐบาลเผชิญความเสี่ยงปริ่มน้ำจนหลายฝ่ายกังวลว่าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯจะคว้านั้น แต่ส่วนตัวเชื่อว่า ส.ส.ในสังกัดพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมด 253 เสียง จะลงมติครบถ้วนจนสามารถผ่านร่างงบประมาณได้ เนื่องจากเป็นกฎหมายสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติทุกคนรู้หน้าที่อยู่แล้ว ดังนั้น หากในวันลงมติแล้วมี ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลคนใดไม่เข้าร่วมหรือออกเสียงย้อมเป็นที่จับตาของสังคม จึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการทั้งในส่วน พปชร.และการทำงานของวิปรัฐบาลจะสามารถคุมเสียงในสภาผู้แทนราษฎรให้เกิดความเรียบร้อยได้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ ส.ส.พรรคเล็ก หรือฝ่ายค้านอิสระนั้นเชื่อว่าต่างมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าจะอะไรที่ดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศก็จะสนับสนุนอะไรไม่ดีก็ไม่สนับสนุน ไม่ได้มีพฤติกรรมตั้งก้านไปทุกเรื่อง

'เสี่ยตั้ง'เชื่อพรรคเล็กหนุนงบ

นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ หัวหน้าพรรคพลังเมืองไทย ในฐานะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และผู้ประสานงาน 10 พรรคเล็ก กล่าวถึงการเตรียมพร้อมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ว่า ในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานกับ 10 พรรคเล็กมาตั้งแต่ต้น และขณะนี้นัดกันก็ทำหน้าที่ประสานงานกันอยู่ เชื่อว่าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ไม่น่ามีปัญหาในการลงมติแต่อย่างใด โดย 9 พรรคการเมืองยังคงเป็นพรรคร่วมรัฐบาล และเชื่อว่างบประมาณเป็นกฎหมายที่สำคัญ เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการบริหารประเทศ เพราะฉะนั้นคิดว่าการพิจารณาในวาระ 1 จึงไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่ถ้าคนใดยังเห็นว่ามึงมาตราที่ยังเป็นปัญหาหรือกระทรวงใดยังไม่เหมาะสมสามารถแปรญัตติในการพิจารณาวาระที่ 2 ได้

ส่วนคณะกรรมการธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในส่วนของพรรคเล็ก ได้โควตา 1 คน แต่ยังไม่ได้มีการพิจารณาว่าจะส่งใครไปเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่ตรงส่วนนี้ โดยวันที่ 16 ตุลาคม เวลา 14.00 น. ที่ทำการพรรคประชาชนนิยม ทางกลุ่มของพรรคเล็กก็จะมีการหารือกันในประเด็นดังกล่าวนี้ รวมทั้งซักซ้อมการอภิปรายด้วย ว่าใครจะอภิปรายกระทรวงใดอย่างไร อีกทั้งขณะนี้ทางวิปรัฐบาลยังไม่ได้แจ้งเวลาว่าจะให้พรรคการเมืองละกันที่ เชื่อว่าวันที่ 16 ตุลาคมนี้ จะมีความชัดเจน

'ทรงกลด'ยื่น10พรรคหนุนงบ

พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ หัวหน้าพรรคพลังชาติไทย (พพชท.) กล่าวถึงความพร้อมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ว่า ในส่วนของ 10 พรรคเล็ก เท่าที่ได้พูดคุยกันจะไม่มีปัญหาในการลงมติให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ผ่านความเห็นชอบในวาระแรกของที่ประชุมสภา เนื่องจาก ส.ส.ทุกคนเห็นตรงกันว่าเรื่องของงบประมาณมีความสำคัญต่อการบริหารประเทศและนำไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน แม้เสียงของฝ่ายรัฐบาลในเวลานี้จะมากกว่าฝ่ายค้านอยู่ 5 เสียง ทั้งนี้เท่าที่ได้คุยกับนายพิเชษฐ สติธราชพล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และนายมงคล กิตติ์ สุขนิธราชานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ที่ประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านอิสระล่าสุด ยืนยันว่าจะสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ และเชื่อว่า ส.ส.ทั้ง 10 พรรคเล็กจะลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนตำแหน่งคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณในสัดส่วนของ 10 พรรคเล็ก ที่ได้รับการจัดสรรมา 1 คนนั้น ทางกลุ่มพรรคเล็กจะมหาหรือกันเบื้องต้นคาดว่าจะให้นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ หัวหน้าพรรคพลังเมืองไทย ซึ่งมีความอาวุโส ทำหน้าที่ กมธ.วิสามัญในสัดส่วนของพรรคเล็ก

ปชป.วาง4แนวอภิปรายงบ

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธาน ส.ส.และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม ว่า ก่อนหน้านี้ ปชป.ได้มีการเตรียมความพร้อม ส.ส.ของ

พรรคให้รวบรวมข้อมูล เนื้อหาสาระที่จะอภิปราย และพิจารณางบประมาณไว้ระดับหนึ่งแล้ว โดยในวันที่ 15 ตุลาคม ได้นัดประชุม ส.ส.เวลา 13.30 น. ที่พรรค เพื่อสรุปเนื้อหาสาระ และจำนวนบุคคลที่จะอภิปรายสำหรับแนวทางการอภิปรายงบประมาณของพรรคประชาธิปัตย์ คือ 1.อภิปรายอย่างสร้างสรรค์ 2.เสนอแนะตรวจสอบเพื่อให้งบประมาณเกิดประโยชน์กับประชาชนทุกระดับอย่างแท้จริง 3.มีการเตรียมงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ประกาศไว้หรือไม่อย่างไร และ 4.งบประมาณสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศหรือไม่ เชื่อมโยงว่าการอภิปรายงบประมาณของ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเดินหน้าประเทศโดยรวม และส่งเสริมให้ประชาชนฐานรากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

“ผมเชื่อมั่นว่างบประมาณ 2563 จะผ่านการพิจารณาของสภาโดยไม่มีปัญหาอะไร ถึงแม้เสียง ส.ส.รัฐบาลจะปริ่มน้ำก็ตาม เพราะทั้งฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้านต่างตระหนักดีว่างบประมาณเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง” นายองอาจกล่าว

‘โจ้’ชกงบท. - ทบ. ไร้แผนใช้เงิน

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม ในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ว่า ในส่วนของ พท.มี ส.ส.ลงชื่อแสดงความจำนงจะอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณในประเด็นการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลในเรื่องต่างๆ กว่า 70 คน โดย พท.จะนัดประชุม ส.ส.เพื่อวางกรอบ ประเด็นและบุคคลที่จะอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณในวันที่ 15 ตุลาคม ที่พรรค ในส่วนของตนจะอภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณด้านความมั่นคงและงบของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงกลาโหมที่จัดงบในปี 2563 สูงถึง 2.33 แสนล้านบาท มากกว่าในปี 2562 จำนวน 6 พันล้านบาท โดยจะอภิปรายชี้ให้เห็นว่ามีความจำเป็นแค่ไหนที่รัฐบาลมาจัดงบด้านความมั่นคงสูงกว่าปีที่จะใช้ฟื้นฟู เยียวยาปัญหาอุทกภัยในภาคอีสานที่เพิ่งผ่านพ้นไป ทั้งเรื่องการซ่อมแซมถนนหนทางและโครงการพื้นฐาน และเมื่อมาดูงบของกรมทางหลวง

ที่จะต้องนำมาซ่อมแซมถนนที่ถูกน้ำท่วมเสียหายในปี 2563 กลับได้งบประมาณที่ลดลง ทั้งที่รัฐบาลควรจัดงบประมาณตามความเร่งด่วนและแก้ปัญหาในระยะยาวที่จะป้องกันปัญหาอุทกภัยให้กับประชาชน ส่วนการจัดงบของกองทัพบก (ทบ.) จะอภิปรายชี้ให้เห็นถึงการจัดทำงบประมาณที่กำหนดมา

เฉพาะตัวเลขภาพรวม แต่ไม่มีรายละเอียดของแผนการปฏิบัติว่าจะใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างไร เช่น โครงการพัฒนาขีดความสามารถของ ทบ. 19 โครงการ วงเงินกว่า 1.69 หมื่นล้านบาท แต่ไม่มีรายละเอียดของแผนการดำเนินงานแต่อย่างใด

จับตางบท. ใช้หนี้รถไฟสีเขียว

“ในส่วนของงบกระทรวงมหาดไทย (มท.) จะอภิปรายในประเด็นเรื่องการจัดงบประมาณในส่วนของ กทม.ว่าจะมีการจัดงบสำหรับการแบกรับภาระหนี้สินที่ กทม.จะต้องรับภาระโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย 2 เส้นทาง ได้แก่ แบริ่ง-สมุทรปราการ และหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต วงเงิน 111,175.20 ล้านบาท จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ให้ กทม.เป็นผู้รับผิดชอบเดินรถให้ต่อเนื่องกันทั้งโครงข่ายอย่างไร เพราะปี 2563 ต้องเริ่มจ่ายค่าแรงระบบกว่า 2 หมื่นล้านบาทให้กับ รฟม.แล้ว แต่ถ้า กทม.จะใช้วิธีให้เอกชนเข้ามารับสัมปทานส่วนต่อขยายและรับภาระหนี้ทั้งหมดแทน อาจกระทบกับประชาชนที่จะต้องจ่ายค่าโดยสารที่แพงขึ้นตามที่บริษัทเอกชนที่เข้ามารับสัมปทานกำหนด ทั้งที่เมื่อ กทม.เข้ามาดูแลเรื่องโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเองแล้ว ควรจะกำหนดราคาค่าโดยสารให้ถูกลงเพื่อไม่ให้เป็นการกีดกันประชาชน จึงจะติดตามตรวจสอบดูว่า มท.จะจัดงบประมาณในส่วนของ กทม.อย่างไร” นายยุทธพงศ์กล่าว

‘เสธ’แมว’จ้องชกงบกลาง-มั่นคง

พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร ที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า การอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 2563 พรรคร่วมฝ่ายค้านคงให้ความสำคัญทุกงบประมาณทุกกระทรวง เพราะเป็นเงินภาษีประชาชน แต่จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับงบประมาณของกระทรวงกลาโหม งบกลาง และงบด้านความมั่นคง เพราะในการจัดสรรงบประมาณปี 2563 จัดทำงบประมาณไม่โปร่งใสให้ความสำคัญกับ

งบประมาณด้านความมั่นคงสูงมาก การจัดทำงบประมาณพบว่ากระทรวงกลาโหมได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 233,353.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบปี 2562 จำนวน 6,226.86 ล้านบาท หากนำไปรวมกับงบฝ่ายความมั่นคงจะมากกว่า 300,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่ากับงบกระทรวงศึกษาธิการ แต่มีการเล่นกลไปซ่อนไว้ที่กระทรวงอื่นๆ ที่กระทรวงกลาโหมหรือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สามารถนำไปใช้ได้

พล.ท.ภราดรกล่าวด้วยว่า นอกจากนั้นงบกลางที่มีจำนวนสูงถึง 518,000 ล้านบาทที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สามารถอนุมัติได้ทันทีก็เป็นส่วนหนึ่งของงบฝ่ายความมั่นคงที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์เคยมีการนำงบกลางไปซื้ออาวุธให้กับกองทัพมาแล้ว งบส่วนนี้ไม่สามารถตรวจสอบได้ แม้ผิดวินัยการเงินการคลังแต่ไม่ผิดกฎหมาย เพราะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่ตั้งโดย คสช. ออกกฎหมายรองรับไว้

ชักรบ. หลอกตัวเองกลัวแกม. 1

พล.ท.ภราดรกล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่ฝ่ายรัฐบาลหรือพรรคร่วมรัฐบาลออกมาโจมตีพรรคร่วมฝ่ายค้านที่รณรงค์การแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า จะมีการแก้ไขในมาตรา 1 นั้น เป็นความเชื่อที่ฝ่ายรัฐบาลหลอกตัวเองมาตลอด เพราะพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่มีแนวคิดนี้ แต่ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงพยายามสร้างประเด็นเพียงเพื่อปกป้องงบประมาณของตัวเอง เพื่อหวังผลทางการเมืองเรื่องการเลือกตั้งเท่านั้น และผู้ฝ่ายค้านว่าห้ามแตะงบฝ่ายความมั่นคงแม้ฝ่ายค้านจะลดงบฝ่ายความมั่นคงในขั้นรับหลักการ แต่เชื่อว่ารัฐบาลจะปรับเพิ่มงบความมั่นคงในขั้นกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญอย่างแน่นอน

‘อนค.’ถก15ต.ค.เคาะซ้ำแหล่งงบ

น.ส.พรณีการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ให้สัมภาษณ์ถึงการจัด ส.ส.ร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในสัดส่วนของอนค.ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำเวิร์กช็อปต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม เนื่องจาก

พรรคได้เวลาในการอภิปรายเพิ่มขึ้นเป็น 6 ชั่วโมงจากเดิม 3 ชั่วโมงครึ่ง ทำให้จำนวนผู้

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 15 ตุลาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15192

หน้า: 1(กลาง), 10, 11

Col.Inch: 265.86 Ad Value: 412,083

PRValue (x3): 1,236,249

คลิก: สี่สี่

หัวข้อข่าว: 2ชีวิตวัยเข้มงบ63ล็อกเป้า'ตู้-ป็อก'

อภิปรายเพิ่มขึ้นด้วย แต่คาดว่าจะไม่เพิ่มเป็นหลายสิบคน เนื่องจากพรรคให้ความสำคัญกับเนื้อหา มีการแบ่งกลุ่มแยกเป็นประเด็น แต่ละกลุ่มมีคณะทำงานช่วยค้นคว้าข้อมูลเพื่อเสนอต่อพรรคก่อนสรุปเป็นเนื้อหาและตัวอภิปราย และเพื่อให้การอภิปรายได้น้ำได้เนื้อ จึงจัดสรรให้แต่ละคนใช้เวลาในการอภิปรายอย่างน้อย 10 นาที ทั้งนี้ ทุกอย่างจะได้ข้อสรุปในวันที่ 15 ตุลาคม จะมีการประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน)

ถามบิกตูจริงใจปรองดองแคไหน

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณี พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคง” จนทำให้เกิดบรรยากาศที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกมาชวนให้ทุกฝ่ายเลิกทะเลาะเบาะแว้งกัน เพื่อเดินทางปฏิรูปการเมือง ถ้าทำได้อย่างที่พูดประเทศไทยคงไม่เดินมาถึงจุดนี้ 5 ปีที่ผ่านมา ประชาชนตัดสินใจได้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ มีความจริงใจแค่ไหน ในการที่จะสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในประเทศ สิ่งที่ พล.อ.อภิรัชต์พูด ไม่มีอะไรใหม่ ยังคงจมปลักอยู่ในชุดความคิดเดิมๆ ผูกขาดความรักชาติไว้แต่ตัวเองเพียงฝ่ายเดียว ผลักผู้เห็นต่างไปเป็นพวกขงชาติ ใครเป็นผู้ได้ประโยชน์จากสถานการณ์ความขัดแย้งในรอบหลายปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2514 ถึงปี 2563 เวลา 49 ปี แต่มีรัฐประหารถึง 6 ครั้ง เฉลี่ย 8 ปี มีรัฐประหาร 1 ครั้ง แทนทุกครั้งเริ่มมาจากการสร้างความหวาดระแวง สร้างภาพให้ผู้เห็นต่างเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ

ชี'บิกแดง'จ้อสะท้อนเลือกข้างชัด

“5 ปีที่ผ่านมาของ พล.อ.ประยุทธ์ ถูกตั้งคำถามว่า นอกจากจะใช้สถานะความเป็นรัฐบาลทหาร รัฐกองทัพ ยังพัฒนาต่อเป็นรัฐราชการ แทนที่จะกระจายอำนาจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง กลับย้อนยุครวบอำนาจมาไว้ที่ส่วนกลาง ใช้เครือข่ายองคาพยพเป็นเครื่องมือในการจัดการกับฝ่ายการเมืองตรงข้าม ก่อนเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 มีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเพื่อเป็นมือเป็นไม้ในการเลือกตั้ง หลังเลือกตั้ง ข้าราชการคนใด หน่วยงานใด ทำคะแนนเลือกตั้งไม่เข้าเป้า ก็ถูกย้าย ถูกลงโทษ การออกมา

ประกาศกร้าวแสดงจุดยืนทางการเมืองแบบเลือกข้างของ พล.อ.อภิรัชต์ จึงเป็นเพียงสิ่งบ่งชี้หนึ่ง เหมือนยอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นน้ำให้เห็น ลึกลงไปใต้ผิวน้ำยังมีรากของเครือข่ายเหล่านี้ขวางกั้นการปรองดองสมานฉันท์เต็มไปหมด สิ่งที่ พท.พยายามเร่งรัดผลักดันคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ย้ำมาโดยตลอดว่าไม่แตะหมวด 1 หมวด 2 เพราะหากปล่อยประเทศให้เดินหน้าไปตามกติกาใหม่ ไม่มีใครรู้ว่าการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 จะเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน แม้แต่พรรคร่วมรัฐบาลวันนี้อาจได้ประโยชน์อยู่บ้าง แต่ที่สุดแล้วระบบที่วางเอาไว้ ประชาชนจะถูกกันออกไปนอกวง เป็นรัฐราชการที่สมบูรณ์แบบ” นายอนุสรณ์กล่าว

'อนค.'ย้อนบิกตูใครต้นเหตุทะเลาะ

น.ส.พรพรรณทิพย์ วาณิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แนะนำให้นักการเมืองทั้งรุ่นเก่า รุ่นกลางและรุ่นใหม่ ไม่ทะเลาะกัน แต่ต้องไปด้วยกันว่า ได้ยินประโยคแบบนี้ซ้ำๆ จริงๆ แล้วเวลาบอกให้คนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่อย่าทะเลาะกัน ต้องดูว่าคนพูดเองเป็นคนที่ทำให้อะไรกัน ต้องดูว่าคนพูดเองเป็นคนที่ทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างคนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่หรือไม่ เพราะคนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ไม่ได้ทะเลาะอะไรกัน มีเพียงความเห็นที่แตกต่างเท่านั้น แต่เมื่อมีการพูดร้ายอยู่เรื่อยๆ สุดท้ายแล้วเป็นการชี้ให้เกิดความแตกแยกหรือไม่

“ตามธรรมชาติของมนุษย์ ย่อมมีความเห็นที่แตกต่าง และระบอบประชาธิปไตยทำให้ความเห็นต่างอยู่ร่วมกันได้ คนที่คอยแต่บอกว่าอย่าให้คนนั้นกับคนนี้ทะเลาะกัน ให้สมานสามัคคี หรือเชื่อเหมือนกันนั้น มันขัดธรรมชาติ

ดังนั้น ผู้บริหารประเทศที่มีวิสัยทัศน์ควรจะดูว่าทำอะไรให้คนที่เห็นต่างอยู่ร่วมกันได้บนความสงบสุข” โฆษก อนค.กล่าว

จัสอบจริยธรรม'บิกแดง'

ผู้สื่อข่าวถามว่า พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ควรแนะนำ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ที่ออกมาแสดงความเห็นทางการเมืองอยู่เป็นระยะอย่างไรหรือไม่ น.ส.พรพรรณทิพย์ วาณิช โฆษก อนค.ตอบว่า ข้าราชการโดยเฉพาะผู้บัญชาการทหาร ไม่มีสิทธิแสดงความเห็นทางการเมือง แต่ครั้งล่าสุด เป็นการ

จัดเวทีที่ใช้เงินจากภาษีประชาชน มาพูดให้ประชาชนแตกแยกเกลียดชังกัน ถือเป็น การแสดงความเห็นทางการเมืองที่อันตราย มีการปรับปรุ และเห็นประชาชนเป็นศัตรูอย่างชัดเจน ดังนั้น นายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ควรพิจารณาเรื่องนี้ว่า ข้าราชการในสังกัดของ พล.อ.ประยุทธ์กำลังทำผิดต่อทั้งจริยธรรม ความสง่างามของตำแหน่งหน้าที่ และขัดต่อกฎหมายด้วยหรือไม่

ผู้สมัครอนค.แฉมีการซื้อเสียง

เมื่อเวลา 07.00 น. ที่หมู่บ้านชัยมงคลแลนด์ ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม นายไพโรจน์ โชติกส์ จันทจร ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ออกเดินเคาะประตูบ้านประชาชน ภายในหมู่บ้านจัดสรรชัยมงคลแลนด์ ท่ามกลางสายฝน เพื่อกระตุ้นเตือนย้ำให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.นครปฐม ในวันที่ 23 ตุลาคมนี้

นายไพโรจน์ โชติกส์ กล่าวถึงกระแสข่าวที่มีพรรคการเมืองหนึ่งออกมาติงว่า พรรค อนค. ให้อภัยพรรคการเมืองอื่นในเรื่องซื้อเสียงนั้น ว่าส่วนตัวไปพบประชาชนมาจริงและประชาชนก็เป็นคนบอกและหลายคนก็พูดเช่นนี้ ตนไม่ได้กล่าวหาใครหรือพรรคการเมืองใดซื้อเสียงเป็นการส่วนตัว เพียงแต่พี่น้องประชาชนกระซิบบอก ใครที่ไม่ได้ทำก็อย่าไปรื้อนตัว

นายสุรัชย์ อนุตธิต ผู้สมัคร ส.ส.นครปฐม เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวด้วยว่า จากการเดินหาเสียงครั้งนี้มีความมั่นใจ ไม่ได้แข่งขันกับใครแต่แข่งกับตัวเองเพราะทำงานกับพื้นที่มานานตั้งแต่สมาชิก อบจ.คลุกคลีปัญหาของประชาชนมามากมาย ยังเชื่อว่า ชาวอำเภอสามพรานจะตัดสินใจเลือกผู้สมัครที่รู้ปัญหาจริง

ผู้สื่อข่าวถามว่าระหว่างพรรคอนาคตใหม่กับชาติไทยพัฒนาใครคือคู่แข่งที่น่ากลัว นายสุรัชย์กล่าวว่า เป็นคู่แข่งทั้งหมด แต่คิดว่าคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดคือประชาชน ที่ต้องดึงมาเป็นมิตรให้มากที่สุด ประชาธิปัตย์ยืนอยู่กับประชาชนมาตลอด การเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนเป็นมิตรกับตน

(อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 10

จบ63

'อภิสิทธิ์'มาแล้วช่วยหาเสียง

เวลา 08.30 น. ที่วัดทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยหญิงกัลยา โสภณพนิช พร้อม ส.ส.ได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยนายสุรชัย อนุตธโต ผู้สมัคร ส.ส.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 หาเสียงเลือกตั้งท่ามกลางน้องประชาชนที่มาต้อนรับเนื่องในวันออกพรรษาเข้าร่วมให้กำลังใจจำนวนมาก โดยรุมล้อมเข้ามาขอเซลฟี่กับนายอภิสิทธิ์ เป็น ขณะที่นายอภิสิทธิ์ได้เดินกล่าวทักทายประชาชน

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า "วันนี้ในฐานะที่เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อมีการเลือกตั้งซ่อมที่ อ.สามพราน ทางผู้บริหารพรรค ปชป. ก็แจ้งผมว่ามาช่วยได้ไหม เพราะคุณสุรชัยมีความตั้งใจที่จะเป็นผู้แทนมาตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งที่แล้ว ก็เลยมาช่วยหาเสียงให้ เราก็สนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตย การมาลงพื้นที่คราวนี้อาจให้พี่น้องตื่นตัว ต้องการให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิกันมากๆ จะได้มีคะแนนที่สุจริตในการตัดสินใจเลือกตั้ง ส่วนวันเลือกตั้งตรงกับวันพุธที่ 23 ตุลาคมนี้ อยากให้พี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ เรื่องของข่าวว่ามีกลุ่มอิทธิพลเข้ามาซื้อสิทธิขาย

เสียงในพื้นที่นั้นได้เข้ามาแล้วเหมือนกัน อยากให้เจ้าหน้าที่และ กต.เข้ามาดูแลเพื่อให้เกิดเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และขอฝากให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันให้มากๆ อยากให้ กต.ได้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพราะการเลือกตั้งก็เป็นส่วนสำคัญเป็นหัวใจของระบอบประชาธิปไตย หากการเลือกตั้งไม่สุจริต ไม่เที่ยงธรรมก็จะนำมาซึ่งปัญหาต่างๆ ดังนั้น กต.ต้องหมั่นเข้มงวดกวาดขันพร้อมรับคำวิจารณ์ และส่วนตัวมาวันนี้ไม่กังวลกับ

คำครหา เพราะวันนี้มาทำหน้าที่สมาชิกพรรค"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอภิสิทธิ์หลีกเลี่ยงที่จะไม่กล่าวถึงความเห็นเรื่องการเมืองในเวลานี้ รวมทั้งปัดตอบคำถามเรื่องการสนใจลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.ที่จะมีขึ้น

ชี้มาร์คหาเสียงช่วยค้ำยันปีกตู

ด้านนายอักษฎาภรณ์ ปาณิกบุตร นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ให้ความเห็นว่า ไม่แปลกใจกรณีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ที่เคยประกาศจุดยืนไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.สืบทอดอำนาจ ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ต่อมาลาออกจาก ส.ส.บัญชีรายชื่ออันดับที่ 1 เนื่องจากกรรมการบริหารพรรค ปชป.มีมติเข้าร่วมรัฐบาลชุดปัจจุบัน กระทั่งเมื่อมีเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 จ.นครปฐม นายอภิสิทธิ์ ในฐานะสมาชิกพรรคไปหาเสียงให้ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค เพื่อเอาเสียงไปค้ำยันรัฐบาลที่มี พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี สำหรับนายอภิสิทธิ์เชื่อว่ายังมีมีความสำคัญในพรรค และจะมีบทบาทโดดเด่นอีกครั้งในช่วงหาเสียงเพื่อเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ด้วย

ปชป.เตรียมเปิดเวทีโค้งสุดท้าย

ที่บริเวณอาคารประชุมอเนกประสงค์ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันตามัน บ้านท่าด่าน ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 จ.นครปฐม ว่า ผู้สมัครและสมาชิกของพรรคได้ลงพื้นที่เดินหาเสียงทุกวัน เวียนกันไปช่วยผู้สมัครในพื้นที่ต่อเนื่องตลอดไม่หยุด แบ่งทีมกันเข้าช่วยผู้สมัครจำนวน 5 ทีม

มี ส.ส.ร่วมอยู่ทุกทีม เป็นการระดมกำลังกัน ส่วนผู้สมัครเองทำงานในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องด้วย มั่นใจว่ามีศักยภาพเป็น ส.ส. การเลือกตั้งที่ผ่านมาได้คะแนนเสียงเป็นที่ 2 เชื่อว่าจะได้รับการสนับสนุนจากคนสามพรานมากขึ้น ไม่มีความกังวลใดๆ ทั้งผู้สมัครและพรรคทำงานอย่างเต็มที่และจะมีการจัดปราศรัยด้วย ทางเลขาธิการพรรคและผู้อำนวยการเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์กำลังเตรียมการอยู่

00เพิ่มเติมช่วยมั่นใจประสบการณ์

เมื่อเวลา 17.00 น. ที่หมู่บ้านเอื้ออาทรพุทธมณฑลสาย 5 อ.สามพราน จ.นครปฐม นายเผด็จชัย สะสมทรัพย์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 นครปฐม พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) พร้อมด้วย นายพาดูวัฒน์ สะสมทรัพย์ ส.ส.เขต 2 นครปฐม ชทพ. หลานชาย และคณะเดินพบปะประชาชนหมู่บ้านเอื้ออาทรพุทธมณฑลสาย 5 ตลอด 28 อาคาร โดยนายเผด็จชัยกล่าวขอโอกาสการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ ก่อนให้สัมภาษณ์ว่า จะใช้แผนการเดินทางรณรงค์พบพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมและได้รับฟังปัญหาด้วย เสียงตอบรับดีขึ้น ดูจากสายตาพี่น้องประชาชน

"ทุกพรรคต่างก็มีจุดขาย แต่สำหรับผมจุดขายคือความมั่นใจ ผมเป็นรัฐมนตรีมาหลายสมัย ดังนั้นปัญหาในทางสภา เราก้าวข้ามมาแล้ว ตลอด 30 กว่าปี เรารู้ว่าจะบริหารประเทศอย่างไร เข้าใจปัญหาท้องถิ่นทุกซอกทุกมุม คงไม่ต้องฟังแสงจากที่อื่น ผมไม่ได้ไม่เรารู้หมด" นายเผด็จชัยกล่าว